



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง การประกวดนางงามใหม่ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประกวดนางงามใหม่ขอนแก่นและงานพาแลง ในงานเทศกาล
ไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและเปิด
โอกาสให้สตรีไทย ที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น
ลูกหลานของคนขอนแก่น หรือ มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ได้มีเวทีในการแสดงออก
ซึ่งความงามและความสามารถ รวมทั้ง ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและการนำจังหวัด
ขอนแก่นให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งแฟชั่นผ้าไหมและการพัฒนาผ้าไหมให้ก้าวสู่สากล ด้วยการนำคุณค่าของ
วัฒนธรรมความเป็นไทย เอกลักษณ์และความงดงาม ความสวยงามของผ้าไหมมาประยุกต์เป็นชุดสวมใส่ให้มีความ
น่าสนใจและเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดวันประกวด

- **รอบปฐมนิเทศ** วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เวทีหน้าขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ เซ็นทรัล
พลาซา ขอนแก่น

- **รอบตัดสิน** วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหมสากล

กำหนดวันโหวต

- ระหว่างวันที่ ๒๗ - พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ปิดโหวต เวลา ๑๘.๐๐น.) จะเป็นช่วงของการ
ค้นหา "Miss Popular Vote 2017" โดยจังหวัดจะนำกิจกรรม/ภาพถ่ายของผู้เข้าประกวดในรอบปฐมนิเทศนำลงเว็บไซต์
ขอนแก่นลิงค์ เพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศได้ร่วมชมและร่วมโหวตให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ทั้งนี้ หากผู้เข้าประกวด
คนใดได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่ง "Miss Popular Vote 2017"

สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้าประกวดด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มงานปกครอง) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๔ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น คุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามระเบียบการและเงื่อนไขการ
ประกวดนางงามใหม่ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดระเบียบและเงื่อนไขการประกวดนางงามใหม่ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐ ได้ที่
เว็บไซต์ www.khonkaen.go.th, www.kkdopa.go.th และ <http://pr.prd.go.th/khonkaen> หากมีข้อสงสัยสามารถ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๓-๖๕๐๗ และ
๐-๔๓๒๓-๖๑๔๘

จึงประกาศเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าประกวดนางงามใหม่ขอนแก่นโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

